

# Cách tập huấn sáng tạo của NCT tỉnh Bắc Ninh

■ Bài và ảnh THANH HÀ



Tiết mục văn nghệ của CLB LTHTGN thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Vừa qua tại thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, Ban Điều hành Đề án Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các CLB mới thành lập trong năm 2022...

Tại đây CLB vinh dự được đón tiếp lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền và Hội NCT các huyện, thành phố, cấp cơ sở và Ban Chủ nhiệm 16 CLB thành lập từ đầu năm đến nay.

Sau khi dự buổi sinh hoạt mẫu do Ban chủ nhiệm CLB điều hành, đại diện Trung ương Hội và Hội NCT tỉnh cùng phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của CLB và rút kinh nghiệm những nội dung chưa đạt yêu cầu để triển khai tốt hơn trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đi thăm mô hình vay vốn tăng thu nhập của thành viên Mai Thị Tuệ và thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Hậu, 89 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không đi lại được.

Ông Vũ Bá Rồng, Trưởng ban Điều hành Đề án 1336 tỉnh Bắc Ninh, Trưởng BDD Hội NCT tỉnh cho biết: Để ra đời CLB LTHTGN rất đơn giản. Vấn đề là tổ chức hoạt động thế nào. Mục đích của Chính phủ và UBND các cấp là phải làm sao để mô hình

lan tỏa, có hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư; tạo điều kiện để NCT sống vui khỏe, có ích, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.

Ông cho biết thêm: Thực hiện Quyết định số 1336 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 933 phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2025”; ngày 8/12/2021 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15 hỗ trợ kinh phí (100 triệu đồng) cho CLB LTHTGN thành lập mới.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên ngay sau khi được hoạt động trở lại, Ban Điều hành Đề án tỉnh họp phân công nhiệm vụ cho các

thành viên; ban hành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án. Theo kế hoạch, trong năm 2022, toàn tỉnh sẽ thành lập mới 16 CLB LTHTGN ở 16 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Để bảo đảm cho việc thành lập mới các CLB chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, Ban Điều hành có văn bản hướng dẫn tiêu chí, điều kiện thành lập CLB; các bước thành lập và trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong việc lựa chọn đơn vị thành lập CLB. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và Hội NCT cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã rà soát, lựa chọn các đơn vị có đủ tiêu chí, điều kiện triển khai. Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thành phố,

Ban Điều hành Đề án tỉnh thống nhất danh sách các địa phương được lựa chọn để triển khai thực hiện; UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập các CLB; công nhận Ban Chủ nhiệm và các thành viên, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 22/5, toàn tỉnh đã thành lập được 16 CLB, thu hút trên 1.000 thành viên tham gia, bảo đảm kế hoạch do UBND tỉnh giao. Trong đó các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, TP Bắc Ninh và TP Từ Sơn cùng thành lập 2 CLB. Mỗi CLB có từ 60-70 thành viên, gồm các đối tượng là NCT nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa; ngoài ra còn có một số đối tượng trẻ tuổi, có điều kiện hỗ trợ công việc, tài chính... để CLB hoạt động hiệu quả. Ban Điều hành Đề án cũng tổ chức 2 lớp tập huấn, mỗi lớp 3 ngày cho các thành viên Ban Chủ nhiệm và các cán bộ liên quan, mời các chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) có kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt.

Đến nay, các CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn, nền nếp với các nội dung bổ ích, thiết thực. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên được truyền thông về quyền và lợi ích; các

chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT; các bệnh thường gặp và cách thức phòng ngừa; cách làm một số sản phẩm đơn giản phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập...; tổ chức văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, các trò chơi phù hợp với tâm lý, lứa tuổi... Các CLB cũng tiến hành thảo luận hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, qua đó, lựa chọn những trường hợp NCT đặc biệt khó khăn trong thôn xóm cần giúp đỡ, hỗ trợ.

Qua đánh giá ban đầu, các CLB tích cực triển khai, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt công tác, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, phát huy vai trò NCT; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các CLB LTHTGN của tỉnh Bắc Ninh là hình thức sáng tạo của Hội NCT tỉnh nhằm tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, vận hành cho Ban Chủ nhiệm các CLB mới thành lập. Sau lớp tập huấn đặc biệt này, các CLB mới sẽ rút kinh nghiệm, trở về địa phương triển khai hiệu quả mô hình ở từng địa bàn dân cư, trở thành ngôi nhà chung gắn bó, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. ■